

Số: 108/BC-UBND

Dương Hoà, ngày 24 tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy tại gia đình

Thực hiện Công văn số 2124/UBND ngày 21/8/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy về việc báo cáo kết quả tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy tại gia đình, Ủy ban nhân dân xã Dương Hoà báo cáo kết quả như sau:

Ngay sau khi nhận được Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 22/6/2023 của UBND thị xã về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, UBND xã Dương Hoà đã chỉ đạo Công an xã xây dựng Kế hoạch triển khai tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho các hộ dân trên địa bàn, vận động trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình.

Kết quả, Công an xã đã tổ chức 05 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại 05 thôn với 580 người dân (đại diện hộ gia đình) tham gia. Phối hợp đội XDPT Công an thị xã tuyên truyền liên quan công tác PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình cho các đoàn viên thanh niên, hội viên trên địa bàn, có 50 người tham gia.

Ủy ban nhân dân xã thông qua buổi giao ban tại trụ sở và ban hành Công văn số 145/UBND ngày 23/8/2023 để quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng của công tác PCCC, tuyên truyền vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy tại gia đình, nhằm phát huy tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ.

Về việc trang bị bình chữa cháy, qua rà soát, báo cáo bằng hình ảnh minh chứng thực tế, hiện đã có 26/27 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã (có 02 người là vợ chồng, sống chung trong 01 hộ) và 5/5 cán bộ chiến sỹ Công an xã đã trang bị bình chữa cháy tại gia đình. Trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục chỉ đạo Công an xã phối hợp công chức Văn hóa - Xã hội, các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tự trang bị bình chữa cháy tại gia đình để phòng cháy chữa cháy trong thời tiết khắc nghiệt hiện nay.

Vậy, Ủy ban nhân dân xã Dương Hoà kính báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã biết để theo dõi và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Công an thị xã (để báo cáo);
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Thanh Thủy